

Số: 21 /BC-BPC-HĐND

Quảng Điền, ngày 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế đã tiến hành làm việc với các đơn vị cơ quan liên quan để thẩm tra Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về việc đề nghị tán thành chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban xin báo cáo kết quả thẩm tra để HĐND huyện xem xét, quyết định như sau:

1. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý để ban hành nghị quyết đề nghị tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, việc xem xét thông qua Nghị quyết, Tờ trình đề nghị tán thành chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế là cần thiết và đúng quy định nhằm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là yêu cầu khách quan trong tiến trình phát triển và phù hợp với định hướng, chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; từ yêu cầu của lịch sử và thực tiễn phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước của địa phương.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã đề cập đầy đủ các căn cứ pháp lý để tổ chức thực hiện. Việc UBND huyện trình HĐND huyện xem xét thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết là đúng theo thẩm quyền; bảo đảm theo khoản 2,

Điều 132 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “*Trên cơ sở ý kiến của cử tri địa phương, dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do cơ quan chịu trách nhiệm gửi đến, Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh có liên quan thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh*” và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất với các nội dung của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Ban xin làm rõ một số nội dung sau:

- Về hồ sơ, quy trình, thủ tục: Bảo đảm theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định pháp luật khác có liên quan. Quá trình chuẩn bị và tổ chức lấy ý kiến của cử tri và tổ chức kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn về việc thông qua tán thành chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm theo đúng quy định của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP.

- Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương; phương án và kết quả thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tờ trình và dự thảo nghị quyết đã đề cập đầy đủ và bám sát các định hướng và tiêu chuẩn theo quy định.

- Kết quả lấy ý kiến của cử tri toàn huyện về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế được đại đa số cử tri đồng ý cao với tỉ lệ đạt 99,46%.

3. Kiến nghị

Sau kỳ họp, đề nghị UBND huyện sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh bảo đảm theo quy định. Đề nghị tiếp tục tăng cường công tuyên


truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Ban pháp chế báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Đức